

# Tâm huyết, kỳ vọng về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được tổ chức từ ngày 13 - 15/10/2020. Những ngày này, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội, đồng thời bày tỏ tâm tư, tình cảm và kỳ vọng về Đại hội.

## Đồng chí Vũ Xuân Thành, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải



Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020, Thái Bình đã giành được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Có được thành tựu đó là do Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra những giải pháp đúng và trúng, trong đó có việc xác định xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông là 1 trong 3 đột phá chiến lược tăng trưởng kinh tế.

Nhiệm kỳ tới, tôi mong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, huy động mọi nguồn lực để hoàn thiện, hiện đại hóa hệ thống giao thông, tạo tiền đề phát triển kinh tế - xã hội. Ngành Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu cho tỉnh trong lĩnh vực quy hoạch, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Đồng thời, thực hiện tốt công tác quản lý kết cấu hạ tầng giao thông hiện có; tích cực, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành và chính quyền địa phương làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ trong xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông; đẩy mạnh cải cách hành chính; phòng, chống tham nhũng, lãng phí, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

## Đồng chí Hoàng Kim Khánh, Chánh Văn phòng UBND huyện Tiên Hải



Theo Quyết định số 36/2017/QĐ-TTg, ngày 29/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Khu kinh tế Thái Bình, tỉnh Thái Bình với diện tích tự nhiên 30.583ha tại hai huyện Thái Thụy và Tiên Hải, trong đó huyện Tiên Hải có 15 xã nằm trong Khu kinh tế. Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cá nhân tôi cũng như tập thể, sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện, đồng thời có giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để thu hút các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước vào Khu kinh tế, góp phần đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Bình giàu đẹp, văn minh, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

## Đồng chí Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Hưng Hà



Thực hiện Nghị quyết số 09 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030, huyện Hưng Hà đã chỉ đạo 8 xã trong huyện triển khai thực hiện mô hình điểm. Đến nay, các địa phương đã ban hành nghị quyết, xây dựng chương trình hành động, quy hoạch vùng sản xuất; việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa cũng được các cấp quan tâm, chỉ đạo ban hành các văn bản chỉ tiết, cụ thể, hướng dẫn chuyển đổi và được nhân dân hưởng ứng thực hiện. Trong năm 2020, huyện Hưng Hà thực hiện chuyển đổi điểm tại 8 xã. Giai đoạn 2021 - 2025 thực hiện chuyển đổi trên địa bàn toàn huyện. Tổng diện tích chuyển đổi giai đoạn 2020 - 2025 là 3.150ha. Để hỗ trợ nhân dân thực hiện chuyển đổi, chúng tôi mong tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX các đại biểu tập trung bàn và có các giải pháp quan tâm hơn nữa đến việc hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Có cơ chế

hỗ trợ trong xây dựng thương hiệu sản phẩm cây ăn quả đặc sản của địa phương. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tổ chức tập huấn khoa học kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản cho hộ nông dân. Đồng thời, tăng cường xúc tiến đầu tư thương mại liên kết sản xuất, tạo đầu ra ổn định, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

## Trung tá Bùi Văn Hoàn, Trưởng ban Dân quân, Bộ CHQS tỉnh



Đồng hành cùng chặng đường phát triển của dân tộc và của Quân đội nhân dân Việt Nam, lực lượng vũ trang tỉnh đã không ngừng lớn mạnh, phối hợp với các lực lượng đánh bại mọi kẻ thù xâm lược, phối hợp bảo vệ vững chắc an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong giai đoạn hiện nay, lực lượng vũ trang tỉnh là chỗ dựa vững chắc bảo vệ Đảng, chính quyền và nhân dân, là lực lượng nòng cốt tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Một không khí phấn khởi đang lan tỏa trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Phát huy những kết quả đã đạt được, tôi tin tưởng và mong nhiệm kỳ 2020 - 2025 cấp ủy tỉnh sẽ đề ra các chủ trương đúng đắn để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong việc củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội;

Chủ động đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, tạo môi trường ổn định để Thái Bình phát triển bền vững; đồng thời, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, từ đó xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc. Lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang tỉnh tiếp tục đổi mới tư duy, dự báo tình hình, nâng cao chất lượng công tác với các thế lực thù địch, các thông tin xấu độc, các loại tội phạm cũng như xử lý kịp thời các vụ việc xảy ra ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

**NHÓM PHÒNG VIÊN**

# Phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Thời gian qua, công tác phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh ngày càng được quan tâm. Hoạt động tích cực của tổ chức đảng đã thúc đẩy thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của doanh nghiệp.

## Lợi thế khi doanh nghiệp có tổ chức đảng

Chứng minh từ thực tế cho thấy, hầu hết các doanh nghiệp lớn trên địa bàn tỉnh đều có tổ chức đảng. Bởi tổ chức đảng là chỗ dựa vững chắc cho doanh nghiệp. Ông Đỗ Văn Vẻ, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen cho biết: Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen là một trong những doanh nghiệp có chi bộ đảng đầu tiên trong khối doanh nghiệp ngoài nhà nước ở Việt Nam (từ năm 1989, với 3 đảng viên). Thời điểm đó, việc thành lập chi bộ đảng tại doanh nghiệp tư nhân là điều rất mới mẻ và chưa có tiền lệ. Tuy nhiên, chi bộ đã khẳng định được vai trò của mình, phát triển lớn mạnh trở thành đảng bộ. Đảng bộ đã cùng Hội đồng quản trị, Ban lãnh đạo Công ty tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đảng viên, tinh thần sáng tạo của cán bộ, công nhân viên, người lao động, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển.



Việc thành lập tổ chức đảng đã giúp Công ty TNHH HNP chi nhánh Thái Bình (xã Đông Thanh, huyện Vũ Thư) nâng cao hiệu quả sản xuất.

Đến nay, Công ty Cổ phần Tập đoàn Hương Sen phát triển trên nhiều lĩnh vực như sản xuất bia, nước trái cây, nước lọc, bao bì, sợi dệt may; doanh thu, sản lượng, số nộp ngân sách, số lao động không ngừng tăng. Tính từ đầu năm 2015 đến tháng 6/2020, doanh thu của Công ty đạt 6.518 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước trên 2.789 tỷ đồng. Hiện nay Công ty đang tạo việc làm cho hơn 1.200 lao động với thu nhập bình quân hơn 9 triệu đồng/người/tháng.

Theo chia sẻ của ông Trần Trọng Kim, Giám đốc Công ty TNHH HNP chi nhánh Thái Bình, mặc dù nhà máy mới đi vào hoạt động từ tháng 6/2019 song ông luôn tâm niệm phải thành lập tổ chức đảng để phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng đối với doanh nghiệp, phát huy được tinh tiên phong, gương mẫu của đảng viên. Đây là việc làm hết sức cần thiết nên Công ty đã báo cáo Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh xem xét, tạo điều kiện để sớm

thành lập chi bộ đảng. Kết quả, tháng 6/2020 Công ty đã có tổ chức đảng với 4 đảng viên. Từ đó, mọi chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đã được chuyển tải đến tổ chức đảng, đảng viên và người lao động một cách kịp thời, hiệu quả, tổ chức đảng đã phối hợp với ban lãnh đạo Công ty để ra chiến lược phát triển lâu dài cho doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Hoài Đức, Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh cho biết: Kết quả nổi bật nhất trong thời gian qua là tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước đã từng bước phát huy vai trò là hạt nhân chính trị ở cơ sở, lãnh đạo, chỉ đạo các hoạt động đoàn thể, chăm lo quyền lợi của cán bộ, đảng viên, người lao động, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền chỉ huy, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, góp phần định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, người lao động. Bên cạnh đó, tổ chức đảng cũng ban lãnh đạo các doanh nghiệp đã lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh bảo đảm ổn định, hiệu quả, giải quyết việc làm cho gần 50.000 lao động, đóng góp quan trọng vào tăng trưởng GRDP và ngân sách địa phương. Trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, tổng giá trị sản xuất của các doanh

## Đẩy mạnh thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước

Trong nhiệm kỳ qua, Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh luôn quan tâm, chú trọng công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở đảng, phát triển đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước. Đảng ủy Khối đã tiếp nhận 2 tổ chức cơ sở đảng, chuyển giao 1 tổ chức cơ sở đảng, thành lập mới 19 tổ chức cơ sở đảng, nâng số tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối lên 127. Bên cạnh đó, đã tổ chức 14 lớp bồi dưỡng nhân thức về Đảng cho 926 quần chúng ưu tú, kết nạp 785 quần chúng ưu tú trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước vào Đảng, trong đó 13 quần chúng là lãnh đạo, chủ doanh nghiệp. Tuy nhiên, số vốn tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thì số doanh nghiệp có tổ chức đảng còn thấp, do đó nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ Khối doanh nghiệp tỉnh phấn đấu mỗi năm thành lập mới từ 3 tổ chức cơ sở

đảng và kết nạp từ 150 đảng viên trở lên. Đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh khẳng định: Để đạt được mục tiêu này, Đảng ủy Khối sẽ tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền các cấp và Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ động tuyên truyền, tạo điều kiện để các chủ doanh nghiệp tham gia các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và sớm bồi dưỡng kết nạp để thành lập tổ chức đảng trong doanh nghiệp. Bên cạnh đó, sẽ tiến hành rà soát, vận động thành lập tổ chức đảng ở những doanh nghiệp có đảng viên và hướng tới chủ doanh nghiệp là bí thư cấp ủy. Chủ trọng xây dựng quy chế hoạt động của cấp ủy, mỗi quan hệ giữa cấp ủy với lãnh đạo, chủ doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận vì mục tiêu thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể như công đoàn, cựu chiến binh, đoàn thanh niên trong doanh nghiệp.

Với những giải pháp trên, chắc chắn các tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài nhà nước sẽ không chỉ phát triển nhanh về số lượng, bảo đảm chất lượng mà còn tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng đối với nền kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.

**THU THUY**

# Thư viện tỉnh - diện mạo mới

Ngày 11/10/2020, Thư viện tỉnh chính thức khánh thành và gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, góp phần thiết thực để đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ đi vào đời sống.

## Diện mạo mới

Thư viện tỉnh được xây dựng trên nền Thư viện cũ và một phần khu đất của Đài PTTH Thái Bình (cũ) gồm khối nhà chính và hai khối phòng đọc tổng hợp, kết hợp dịch vụ với tổng diện tích 7.000m<sup>2</sup>, bảo đảm đủ diện tích cho thư viện cấp tỉnh theo quy định. Trong đó, khối nhà chính có quy mô 3 tầng, diện tích 4.600m<sup>2</sup> sàn, gồm 13 loại kho với sức chứa trên 550.000 ấn phẩm, 6 loại phòng đọc với năng lực phục vụ trên 300 bạn đọc, phòng hội thảo với quy mô gần 300 chỗ, các phòng hành chính và phục vụ

đáp ứng điều kiện làm việc tối ưu cho các cán bộ thư viện để phục vụ bạn đọc và nhân dân. Bên cạnh đó còn có các hạng mục phụ trợ thiết yếu ngoài nhà, bảo đảm cảnh quan thoáng, tạo nên một quần thể các công trình kiến trúc văn hóa trong khu vực vườn hoa Lê Quý Đôn, vừa góp phần chỉnh trang đô thị vừa là không gian công cộng phục vụ nhân dân và là nơi tổ chức các hoạt động ngoài trời cho Thư viện theo yêu cầu phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng.

Dự án được khởi công xây dựng từ tháng 2/2020 với tổng mức đầu tư 74,4 tỷ đồng, với trang thiết bị

kỹ thuật đồng bộ nhằm đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất phục vụ hoạt động của Thư viện trong giai đoạn hiện nay và định hướng phát triển trong tương lai. Đặc biệt, Thư viện được tăng cường tin học hóa, tự động hóa các quá trình thông tin - thư viện theo hướng số hóa và liên kết mạng.

## Khởi đầu cho giai đoạn mới

Bà Lê Thị Thanh, Phó Giám đốc phụ trách Thư viện tỉnh cho biết: Những ngày này, mỗi cán bộ Thư viện tỉnh đều cảm thấy rất vinh dự và tự hào khi được làm việc tại công trình mới,



Đọc giả trải nghiệm đọc sách tại Thư viện tỉnh.

khang trang, hiện đại. Bởi vậy, trong suốt một tháng qua, trước khi công trình đi vào vận hành, các cán bộ Thư viện đã nỗ lực không ngừng nghỉ với nhiều ngày tăng ca để vừa hoàn thành việc phân loại, sắp xếp, bố trí sách phù hợp theo từng chủ đề, từng phòng đọc vừa

shân vững chắc của xã hội. Việc sắp xếp, trưng bày sách nghệ thuật không chỉ tạo ra những tác phẩm độc đáo, khơi gợi tinh thần sáng tạo của mỗi cán bộ Thư viện mà còn góp phần vun đắp niềm đam mê say mê tìm tòi, học hỏi, xây dựng văn hóa đọc cho các hoạt động

tham quan Thư viện tỉnh trong thời điểm hiện nay. Về định hướng phát triển của Thư viện tỉnh trong giai đoạn tới, bà Lê Thị Thanh cho biết: Với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, để phát huy chức năng là cơ quan giáo dục ngoài nhà trường, góp phần tạo nên một xã hội học tập, Thư viện tỉnh sẽ tổ chức thêm nhiều hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho bạn đọc thiếu nhi, kỹ năng mềm cho bạn đọc là sinh viên hay một số hoạt động khoa học sáng tạo để độc giả, nhất là độc giả nhỏ tuổi có được môi trường đọc thân thiện, phát huy được tính sáng tạo với những kiến thức bổ ích khi tham gia các hoạt động ngoại khóa.

Bên cạnh đó, Thư viện tập trung thực hiện kế hoạch hiện đại hóa, nâng cao chất lượng phục vụ của hệ thống thư viện công cộng thông qua mô hình xây dựng "Thư viện số" của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong năm 2020, sẽ tiếp tục phát triển thư viện theo hướng điện tử, chú trọng xây dựng các sản phẩm thông tin có giá trị;

hướng dẫn kỹ năng tra cứu, phương pháp khai thác, sử dụng thông tin cho độc giả; bảo đảm công tác phục vụ bạn đọc chất lượng...

Từ đầu năm đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên việc phục vụ độc giả thông qua những chuyến xe thư viện lưu động bị gián đoạn. Trong những tháng cuối năm, để phát huy hiệu quả của xe lưu động đa phương tiện, Thư viện tỉnh dự kiến tổ chức nhiều chuyến xe phục vụ triển lãm sách lưu động đến với các trường học, khu dân cư tại nhiều địa bàn trong tỉnh. Đây được xem là cách làm hiệu quả, khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh và các tầng lớp nhân dân, góp phần hình thành thói quen đọc sách, một yếu tố quan trọng trong việc phát triển văn hóa đọc trong nhà trường và cộng đồng. Với sự đầu tư nghiêm túc, Thư viện tỉnh sẽ sớm trở thành điểm đến hấp dẫn và cuốn hút không chỉ với độc giả trong tỉnh mà còn là nơi dừng chân với du khách gần xa mỗi khi tới thăm Thái Bình.

**TU ANH**